



# ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



## ออย. เตือน! อย่าหลงเชื่อแผ่นป้ายหรืออุปกรณ์ห้อยคอป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้

ออย. เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อแผ่นป้ายห้อยคอ ที่โฆษณาว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องใช้หน้ากากอนามัย เผย ออย. ยังไม่มีการอนุญาตผลิตภัณฑ์นี้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบนำเข้ามาขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในแหล่งชุมชน



ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ออย.) พบการขายแผ่นป้าย หรืออุปกรณ์ห้อยคอในรูปแบบต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์ เช่น ปากกา พัดลม ที่อ้างสรรพคุณว่าสามารถปล่อยสารบางอย่างออกมา ช่วยกรองอากาศ สามารถป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรียในอากาศ สามารถใช้แทนหน้ากากอนามัยได้นั้น จึงขอแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อในอากาศจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.

2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนำเข้ากับ ออย. และผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถขายได้ ปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ขึ้นทะเบียนกับออย. จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะจะทำให้ขาดความระมัดระวังละเลยการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เช่น คิดว่าคล้องแผ่นป้ายนี้แล้วไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย ไม่ต้องล้างมือ ไม่ต้องกินร้อนช้อนกลาง ดังนั้นจึงขอย้ำว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ ขอเตือนให้ประชาชนอย่าละเลยการดูแลตัวเองที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด วิธีการที่ดีที่สุดคือ ขอให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหรือแหล่งชุมชน

ทั้งนี้ ขอเตือนไปยังผู้ลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้หยุดขายสินค้าดังกล่าวทันที ผู้ที่ฝ่าฝืนนำเข้าโดยไม่ขึ้นทะเบียนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ขออนุญาตนำเข้าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้พบเห็นการขายสินค้าดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ออย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือ Line @FDAThailand หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

\*\*\*\*\*

วันที่เผยแพร่ข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าวแจก 51/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

LINE@ /FDATHAI



FDAThail



โทรศัพท์ 0 2590 7117, 7123  
โทรสาร 0 2591 8474

ออย. มิติใหม่ รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

<http://www.fda.moph.go.th>